

ตารางการวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

อำนาจหน้าที่	กระบวนการหลัก	กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี
<p>๑. ประสานหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร</p>	<p>๑. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร</p>	<p>การจัดเก็บข้อมูล ๑.จัดทำโครงการ ๒.แต่งตั้งคณะทำงาน ๓.ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบตารางการเก็บข้อมูล ๔.จัดเก็บข้อมูล ๕.ตรวจสอบ บันทึกและประมวลผลข้อมูล ๖.จัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ๗.เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลยช่องทาง</p> <p>การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๑.ศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ๓.จัดประชุมกลั่นกรองและปรึกษาพิจารณาร่างแผนฯ ๔.นำเสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะอนุ กศจ.ด้านพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการ กศจ.เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ๕.จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่</p>	<p><u>ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน</u> ๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ๒.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๓.การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด ๔.นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p><u>ข้อมูลผลการดำเนินงาน</u> ๑.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาครปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒.รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด</p>
<p>๒.ประสานหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประชุมหรือรับการตรวจติดตามจากหน่วยงานผู้บริหารระดับกระทรวง จังหวัด และออกนิเทศติดตามผล</p>	<p>การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ</p>	<p>๑.จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ๓.ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานของส่วนราชการหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ๔.คณะทำงานดำเนินการตรวจติดตาม ประเมินผลภาคสนาม ๕.ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการ</p>	<p><u>ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน</u> ๑.นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดสมุทรสาคร ๒.แผนการตรวจติดตามฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ๓.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร</p> <p><u>ข้อมูลผลการดำเนินงาน</u> ๑.รายงานผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ๒.สรุปผลและรายงานการนิเทศติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาของ</p>

อำนาจหน้าที่	กระบวนการหลัก	กิจกรรม/ขั้นตอนการทำงาน	ข้อมูลที่เป็นต้องมี
(ต่อ)		<p>ตรวจติดตามประเมินผล</p> <p>๖.จัดทำร่างรายงานฯ เสนอ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครให้ ความเห็น</p> <p>๗.ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข รายงานการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับ จังหวัด</p> <p>๘.เผยแพร่รายงานผลการตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด</p>	หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด